

ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ว ๕๔๓๘



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่อง แนวทางสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกำหนดแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ๒ ล้านล้านบาท ภายในปี ๒๕๕๘ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อให้การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เพื่อให้การสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ตามแนวทางที่ส่งมาด้วย ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และจำเป็นตามศักยภาพของฐานะทางการเงินการคลัง และเป็นไปด้วยความคุ้มค่าและประหยัด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี คำภีร์ธัมโม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่
5306
23

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา ต.สุริยวงค์ กทม. ๑๐๓๐๐

๖๖๗

ที่ มท ๐๘๙๑.๔/๑๓๕๑๔

๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

เรื่อง แนวทางสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วย รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง) ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม กำหนดแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ๒ ล้านล้านบาท ภายในปี ๒๕๕๘ โดยขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ทั้งตำรวจ ฝ่ายปกครอง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การสร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้จังหวัดประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการ ดังนี้

๑. การให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

๒. การสนับสนุนด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนการดูแล รักษาอุปกรณ์ไฟแสงสว่างในสถานที่สาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

๓. ประชาสัมพันธ์ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเข้าใจและให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งนอกจากจะช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่นแล้วยังส่งเสริมชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะประเทศที่น่าท่องเที่ยวด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินการตามข้อ ๑ - ๓ ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและจำเป็นตามศักยภาพของฐานะทางการเงินการคลัง และเป็นไปด้วยความคุ้มค่าและประหยัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายแก่นเพชร ช่างรังษี)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น